

ฉะงบกกลาง5แสนล. เช็คเปล่าตู้โต้ทุมกลาโหม

ฝ่ายค้านจับกิจกรรมถล่ม ชี้ไม่ช่วยกระตุ้น-แก้ตก. ชวนปล่อยให้ผูกพันที่ พรรค.โอนกำลังฯฉลุย

‘บิกตู’ร้ายยาว 2
ช.ม. แจกแจงร่าง
พ.ร.บ.งบฯ 3.2 ล้าน
ล้าน แบบขาดดุล วาง
กรอบ อ่านต่อหน้า 10

● **ตู้โต้** ต่อจากหน้า 1
6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ ได้กระจุกตัว
กลาโหม ‘อุดตม’ ระบุวางเป้ากระตุ้น

เศรษฐกิจชัดเจน ‘สมพงษ์’ แจกเพิ่ม 1.4
แสนล้าน ห่วงงบกลาง 5.18 แสนล้าน
เปรียบเทียบเช็คเปล่า นำไปสู่คอร์รัปชัน-
แจกแบบสิ้นคิด ‘โล่กลับ’ไปทำมาใหม่ ‘เสรี
พิศุทธิ์’ อดรัฐบาลไร้อำนาจจัดทางบ เพราะ
ถวายสัตย์ไม่ครบ ปชป.ตั้งฉายา ‘งบโพลิโอ’
กระจุกแถมในเมืองหลวง ชงรื้อวาระสอง
สภาผ่านฉลุยพ.ร.ก.โอนกำลังพลฯ ป.ป.ช.
เผยผลประเมิน กลาโหมโปร่งใสต่ำสุด

สภาพิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพล
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 17 ค.ค. ที่รัฐสภา
มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ)
เป็นพิเศษ ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา

เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณา
พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบาง
ส่วนของกองทัพบก กองทัพอากาศ กระทรวง
กลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วน
ราชการในพระองค์ พ.ศ.2562 ตามที่คณะ
รัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม
ชี้แจงเหตุผลว่า เพื่อสนับสนุนภารกิจส่วน
ราชการในพระองค์ ในการถวายพระเกียรติ
และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งให้การ
ปฏิบัติภารกิจทั้งปวงตามพระราชอัธยาศัย
และตามพระราชประเพณีให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิด
ความปลอดภัยสูงสุด จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะ
รักษาความปลอดภัยของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพ.ร.ก.นี้

ปิยนุตร ‘สับเข้า’ช่วยขัดรธน.

ค้านนายปิยนุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชี
รายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่
(อนค.) ออกิปรายว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา เข้ารับหน้าที่ 3 เดือน ตรา
พ.ร.ก.ไปแล้ว 2 ฉบับ ซึ่งทั้ง 2 ฉบับนี้มีปัญหา



🏠 **แจ่งบข** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แฉลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายข้ามทะเลและแนะนำให้รัฐบาลกลับไปทำมาใหม่ ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 17 ต.ค.

ว่าเป็นพ.ร.ก.ที่เข้าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่ และเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลตามที่ พล.อ.ชัยชาญอภิปราย เท่ากับ ครม.อ้างเหตุ เรื่องความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งการถวายเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ครม.นี้ไม่น่ามีปัญหา คำว่าจำเป็น รัฐบาลควรมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้คือต้องทำทันที ถ้าไม่ทำจะเกิดผลร้ายแรงตามมา ประเด็นคือ ถ้า ครม.ยืนยันว่าพ.ร.ก.นี้มีความจำเป็น รัฐบาลจำเป็นต้องแสดงข้อเท็จจริงให้สภาทราบว่าวันที่ออกพ.ร.ก.มีเรื่องอะไรที่กระทบต่อการถวายอารักขา การถวายพระเกียรติ แต่ ครม.ไม่ได้ชี้แจงเลย

“ผมเห็นว่ามาตรา 172 เป็นข้อยกเว้นให้อำนาจ จึงต้องทำตามข้อจำกัดอย่างเคร่งครัด แต่พล.อ.ประยุทธ์จะเคยชินใช้ช่องทางตาม มาตรา 172 เสมือนกับมีอำนาจตามมาตรา 44 ไม่ได้ ถ้าเราไม่ปล่อยผ่านจะช่วยให้ พล.อ.ประยุทธ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ อำนาจ แต่หากปล่อยเรื่องนี้ไปจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิด นายกฯ ออกได้กฎหมายอะไร ก็ให้จรรยาบรรณ ที่ใช้อำนาจตราพ.ร.ก. นานวันเข้าจะกลายเป็น มาตรา 44 จำแลง” นายปิยนุตรกล่าว

374 เสียงผ่านฉลุย-มีส.ส.แตกแถว

นายปิยนุตรกล่าวว่า ทั้งการถวายสัตย์ ไม่ครบ แฉลงนโยบายไม่แจ้งที่มาของ งบประมาณ และการออกพ.ร.ก. 2 ฉบับ เป็น

ปัญหาพื้นฐานสำคัญของพล.อ.ประยุทธ์ เป็น อีกหนึ่งบทพิสูจน์ชัดเจนว่า นี่คือการแสดง อาการของโรคพล.อ.ประยุทธ์ คือโรค ไม่แยแสรัฐธรรมนูญ พรรคอนาคตใหม่และ คนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ อภิปรายในวันนี้เพื่อยืนยันอำนาจของสภา ตามรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบอ่าวคุกกับฝ่าย บริหาร รักษากระบวรรัฐสภา

ที่สำคัญคือการรักษา ปกป้องระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี มิใช่ชี้หน้าค่านคนอื่นว่าไม่จงรักภักดี การ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีไม่ใช่การใช้ อำนาจกระทำการใดเพื่อทำให้คนคิดว่าพระ มหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ ด้วย เหตุผลที่อภิปรายทั้งหมดเห็นว่าพ.ร.ก.ตราขึ้น โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 172 ไม่สามารถลง มติอนุมติพ.ร.ก.นี้ได้

จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมติ ด้วยคะแนน 374 ต่อ 70 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 446 คน และ จะส่งพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อให้วุฒิสภาอนุมัติ ใน วันที่ 20 ต.ค. เพื่อประกาศใช้เป็นพระราช บัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่อไป

เปิดชื่อ 9 ส.ส.สวนทางอนาคตใหม่

สำหรับส.ส.ที่โหวตไม่เห็นด้วย 70 คน เป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดจากที่มีอยู่ 79 คน ส่วนที่เหลือ 9 คน แบ่งเป็น 3 คน

โหวตเห็นด้วย ได้แก่ น.ส.กวีณา นาคีชัย ส.ส.ชลบุรี นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี และพ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี. ใช้สิทธิงดออกเสียง 1 คน คือ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ ขณะที่ส.ส.ที่มาร่วม ประชุมแต่ลงคะแนนไม่ทันคือ นายนิรนามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี และน.ส.จรรวธรรม ศรีชัยเกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ส่วนน.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม ลาประชุมเนื่องจากมารดา เสียชีวิต และน.ส.ฉวีภัทร กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลาประชุม เนื่องจากติด การกิจในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ส.ส.ที่ งดออกเสียงอีก 1 คนคือ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

ถกงบต่อ- ‘ชวน’ เปรยหนักที่สุด

จากนั้น มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งอภิปราย 3 วัน ระหว่าง วันที่ 17-19 ต.ค. ส่วนบรรยากาศโดยรอบ อาคารรัฐสภา พื้นที่ภายนอก มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มข้น นำแผง เหล็กกันลวดแนวทางเท้าของพื้นที่รัฐสภา ทั้ง 2 ฝั่งถนน และตรวจค้นรถที่จะผ่านเข้า ออกอย่างละเอียด

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน ราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า การ อภิปรายครั้งนี้กำหนดเวลาให้ฝ่ายค้านและฝ่าย รัฐบาลอภิปรายฝ่ายละ 18 ชั่วโมง ถือว่านาน ที่สุดที่เคยมีการพิจารณา การพิจารณาจะใช้ เวลา 3 วัน ที่ผ่านมามีการแรกใช้เวลาเพียง 2 วันเท่านั้น แต่ไม่มีมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณ โดยสภาผู้แทนราษฎร 5-6 ปีแล้ว ถือว่าเป็นโอกาสให้สมาชิก ได้อภิปรายอย่างเต็มที่และรัฐบาลได้ชี้แจง

ฝ่ายค้านลดผู้อภิปรายเหลือ 95

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป ฝ่ายค้าน) กล่าวว่า มองว่าเวลาอภิปราย 18 ชั่วโมงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องปรับลด บุคคลอภิปรายให้ลงตัว ซึ่งตอนนี้ฝ่ายค้าน เหลือผู้อภิปราย 95 คน จากเดิม 106 คน ส่วนการลงมติในวาระ 1 นั้น ต้องดูจนนาที

สุดท้าย ยืนยันว่าฝ่ายค้านไม่ต้องการล้มรัฐบาล และจะไม่เอางบประมาณมาเป็นเกมการเมือง เพราะหากไม่ผ่านจะกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง คิดว่าการอภิปรายตลอด 3 วันจะไม่มีคำถามรุนแรง แต่รัฐบาลต้องเปิดใจกว้าง แสดงท่าทีและไม่ตรีว่าจะนำสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอแนะไปปรับปรุงในวาระ 2 ซึ่งเราพร้อมให้ออกัส แต่ถ้าดูแล้วไม่มีท่าทีตอบรับ ก็อย่ามาโทษฝ่ายค้าน

“เชื่อว่า 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจะโหวตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีโอกาสน้อยมากที่จะเสียงแตก แต่หากมีใครโหวตสวน คงต้องสอบถามเหตุผลว่ารับฟังได้หรือไม่ ขณะนี้ไม่มีมุกฮาและพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการคาดโทษ หรือบทลงโทษ ซึ่งทุกคนรู้จักกันดีในใจว่าถ้าใครไม่รับทิศทางพรรค จะไม่ขับออกจากพรรค แต่จะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง” นายสุทินกล่าว

‘บิกตู’ แดง-วงเงิน 3.2 ล้านล.

เวลา 10.40 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพล.อ.ประยุทธ์ แถลงว่า รัฐบาลจัดทำงบวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 2,731,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 469,000 ล้านบาท โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการพัฒนาตั้งแต่ปี 2561-2580 และเตรียมพร้อมการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้น ซึ่งเศรษฐกิจในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 ถึง 4 โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวตามการเร่งเบิกจ่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐและภาคครัวเรือนขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2563 ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก คาดว่าปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจะจัดเก็บรายได้สุทธิ 2,862,000 ล้านบาท เมื่อหักการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 131,000 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่นำมาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาล 2,731,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สำหรับฐานะการเงินด้านต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าเงินสำรอง

ระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 ต.ค.562 มีจำนวน 220,169.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 3.5 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

วาง 6 ยุทธศาสตร์-1รายการ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนงบประมาณปี 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง รัฐบาลได้จัดสรรงบ 428,190.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.4 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคงความปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศ การสร้างบทบาทของไทยในอาเซียนและเวทีโลก รวมทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่างบดังกล่าวไม่ใช่อยู่ที่แค่กระทรวงกลาโหมเพียงอย่างเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,803.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.9 เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว อย่างยั่งยืน สมดุลและมีเสถียรภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 571,073.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 765,209.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.9 เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,700.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 504,686.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.8 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้

แจ้งขั้นตอนในใช้งบกลาง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนอีก 1 รายการ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ 431,336.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.5 สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ รายจ่ายงบกลาง 96,500 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ

สาธารณภัยร้ายแรงและภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนของรัฐ การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 272,127.1 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ 89,170.4 ล้านบาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 182,956.7 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงคลัง 62,709.5 ล้านบาท

“ขอให้ทุกคนอ่านเอกสารทั้งหมดดู เมื่อเข้าผมแบกมา 2 ครั้งใหญ่ การใช้จ่ายงบกลางประกอบด้วยเงินเบี่ยหั่วด เงินบำเน็จบำนาญข้าราชการ เงินเดือนข้าราชการ เงินสำรองสมทบและชดเชยของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ กฎหมายระบุไว้ตรงนี้ ถ้าบกลางมี 5 แสนกว่าล้าน แต่ใช้ไป 4 แสนกว่าล้านแล้ว จะไม่ให้เขาหรือ ส่วนที่เหลือ 1 แสนกว่าล้าน ไม่ใช่ขนยกอนุวัติโครมฯ หรือให้ฯ ยืนยันว่าไม่มี การใช้งบกลางต้องทำแผนงานโครงการขึ้นมาแล้วพิจารณาในกรม. เงินแก้ไขปัญหภัยพิบัติ 100 ล้านบาท เอาไปจังหวัดนี้ เขาออกไป แต่ต้องบริหารให้อยู่ทางโน้น งบเร่งด่วนน้ำท่วมต่างๆ เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีผมได้ยื่นแนบๆ เมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ไม่รู้หรือฝันไม่รู้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

หวังส.ส.หนุนกฎหมายผ่านสภา

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อยากฝากทุกคนว่า กรุณาศึกษารายละเอียด อย่าศึกษาเฉพาะประเด็นที่จะสร้างความไม่เข้าใจต่อกัน ถ้าถามมา อธิบายมา คนก็รับฟังและคิดว่ารัฐมนตรีทุกคนก็รับฟัง และยังมีมีการพิจารณาวาระ 2 ต่อไป วันนี้อยู่ในวาระแรกเท่านั้น ขอร้องว่าอย่าดูเฉพาะขอลดวงเงินของกระทรวง จะต้องดูรายละเอียดข้างในว่าทำงานอย่างไร ไปดูว่ากระทรวงศึกษาธิการทำไม่ถึงน้อยลง เพราะเอาไปเพิ่มให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วจะมากล่าวว่างบการศึกษาลดลงได้อย่างไร ไปดูงบของกระทรวงกลาโหม ทำอย่างไรเขาซื้ออะไรแค่ไหน ตรงไหน

“ผมหวังอย่างยิ่งว่า สมาชิกผู้ทรงเกียรติจะสนับสนุนร่างพร.บ.งบประมาณฉบับนี้ เพื่อรัฐบาลจะยึดถือเป็นหลักในการใช้จ่ายงบให้เกิดประโยชน์แก่ชาติและประชาชนต่อไป ซึ่งการทุจริตก็เป็นอีกเรื่องไปตรวจสอบกันมา มีองค์กรต่างๆ ทั้งหมดที่ตรวจสอบ ซึ่ง 5 ปี รัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลสมัยก่อนก็โดนทั้งนั้น แต่ชี้แจงได้ก็จบ ด้วยเจตนาของผม ไม่ได้ทำเพื่อใคร ผมเห็นสายตาประชาชนเวลาไปเยี่ยมชมต่างจังหวัดบางที่ก็จุกคอเหมือนกัน

เขาไม่มีอาชีพและไม่รู้ว่าทำอะไร ซึ่งคนเหล่านี้มีจำนวนมาก ถ้าความมั่นคงไม่เกิดขึ้น ความมีเสถียรภาพไม่เกิด เศรษฐกิจก็พัฒนาไม่ได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาแถลง 2 ชั่วโมง และตอนท้ายได้ปล่อยมุขสอบถามส.ส.ว่า “คิมช็องคิล ดินะตรงกลางพอได้ไหม ทางซ้ายโอเค เรากนไทยด้วยกัน โครงการทั้งหมดถึงพื้นที่ของท่าน ไม่มีที่ไ่มองไป อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.ประมาณถ้าไม่เขียนแบบนี้ ก็เป็นแบบเดิม ก็ทำมากทำน้อยตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องพูดตรงนี้ โอเคมัยจะ เชิญผมขอไปพักกอนิดนึง ในห้องรับรองตรงนี้ ใครจะพูดถึงผมก็พูดไปเลยนะครับ ผมฟังข้างนอกนี้ก่อนขอพักสักครู่”

‘สมพงษ์’ แฉชงงบ-จีไปทำใหม่

จากนั้นนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน อภิปรายว่า รัฐบาลนี้ยังมีปัญหาในด้านความชอบธรรม ตั้งแต่การถวายสัตย์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ ตามด้วยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบ ซึ่งจากการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ คนเสนอให้นำร่างพ.ร.บ.นี้กลับไปทำใหม่ เพราะไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ หากรวมเงินนอกงบที่แอบให้กระทรวงต่างๆ นำเงินมาใช้อีก 1.4 แสนล้านบาท จะทำให้ยอดรวมของร่างพ.ร.บ.นี้มีวงเงินสูงถึง 3.343 ล้านล้านบาท

5ปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558-2562 มีการจัดทำของบสูงชันทุกปี แม้ปรับเพิ่มอัตราภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี เป็นยอดเงินกู้ที่สูงขึ้น 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลที่มีนายกฯ ชื่อพล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศ ก็ยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจพัฒนาได้ ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเข้าใจผิดว่าฝ่ายค้านตีรวน กลับแก้งให้ร่างพ.ร.บ.งบที่ล่าช้าอยู่แล้วขณะนี้ล่าช้าไปอีก แต่เห็นว่ารัฐบาลควรลดร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไป เพื่อแก้ไขให้เหมาะสมเพราะมีปัญหา 1.งบนี้ถูกใช้ไปกับภาคส่วนที่ไม่ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น การซื้อยุทโธปกรณ์ งบกระทรวงกลาโหม 2.งบขาดความชัดเจนในแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เปรียบขอเช็คเปล่า-แจกเงินสด

3.งบกลางถูกจัดสรรสูงจนน่าเป็นห่วง

เพราะมีสัดส่วนถึง 5.18 แสนล้านบาท มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศ การเอาเงินก้อนใหญ่ไปวางกองไว้ในงบกลาง ทำให้รัฐบาลใช้เช็คเงินสดแจกฟรีแบบสิ้นคิดตามอำเภอใจ เปรียบเหมือนขอเช็คเปล่าจากประชาชนนำไปสู่การคอร์รัปชัน 4.งบถูกใช้แบบเกินตัวขาดดุลเรื้อรัง ปีนี้ขาดดุลสูงถึง 4.6 แสนล้านบาทมากสุดในประวัติศาสตร์ หากไม่หยุดแนวปฏิบัติเช่นนี้ อีกไม่นานประเทศไทยจะล้มละลายทางการคลัง

5.งบถูกใช้อย่างมั่งง่าย แจกแบบสิ้นคิด แจกเงินโดยไม่ขีด โยงกับการพัฒนาผลิตภาพและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ เป็นเพียงการยัดปัญหาออกไปในอนาคต ยกตัวอย่าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การแจกเงินท่องเที่ยว ชิมช้อปใช้ เป็นเพียงผักชีโรยหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น 6.งบถูกใช้แบบกระจุกตัว มุ่งใช้สนับสนุนการเติบโตของกลุ่มที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล และ7.งบถูกใช้ไปแบบผิดฝาผิดตัวไปสนับสนุนภาคส่วนที่ไม่มีอนาคต ถูกผูกโดยยุทธศาสตร์ชาติ

‘เสรีพิศุทธ์’ อดรบ.ไร้อำนาจ

ด้านพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า คนไม่เปิดดูร่างพ.ร.บ.งบประมาณ เพราะถือเป็นงบที่ทำมาจากรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจ รัฐบาลยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะถวายสัตย์ไม่ถูกต้อง ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ซึ่งท่านรู้อยู่แล้ว ทุกวันนี้ในความคิดของพรรค เรายังมีรัฐบาล รวมทั้งนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้

นายสุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ทั้งวงดิงให้อภิปรายในกรอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณ เรื่องการถวายสัตย์ถือว่าจบไปแล้ว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์แย้งว่าคนกำลังอภิปรายถึงรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจ ประธานในที่ประชุมได้เรียนหนังสือมาหรือเปล่า ขอให้วางตัวเป็นกลางที่ผ่านมามคนไปลีดญาที่ห้องพยาบาล เห็นนายอนุทิน นายวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินเข้ามาในสภา มีคนติดตามเป็นขบวน และเห็นประธานเดินตามหลัง เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ ที่ไปพินอบพิทานายอนุทิน คนจุดสำห้ไม่พูด

นายสุภชัยกล่าวว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์พูดนอกประเด็น เพราะคนเป็นกลาง ไม่ใช่การเดินตามหลังใคร แต่ต้องพิสูจน์การทำหน้าที่

ตรงนี้ จากนั้นพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ก็อภิปรายต่อถึงความไม่ชอบเพราะรัฐบาลมีที่มา ไม่ถูกต้อง นายสุภชัยยังคงท้วงดิงให้อภิปรายให้เข้าประเด็นงบ ซึ่งพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยืนยันจะอภิปรายต่อ และหากไม่ให้พูดจะดำเนินคดีกับประธานที่ประชุม โดยมีส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านลุกขึ้นประท้วงเล็กน้อย

จีพ.ร.บ.ผลไม่พิชัย-ไม่ร่วมพิจารณา

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ทฤษฎีผลไม่พิชัยเป็นหลักกฎหมายสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ใบ ดอก ผล เป็นพืชมไม่สามารถใช้การได้ ร่างพ.ร.บ.ที่ถือเป็นผลไม่พิชัย ย่อมส่งผลคือ 1.การยอมรับมาพิจารณาเท่ากับยอมรับว่าครบ.และนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 2.ยอมรับว่าการถวายสัตย์ เป็นเพียงพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 3.รัฐธรรมนูญมาตรา 161 ไม่มีความจำเป็น เพราะจะพูดถวายสัตย์อย่างไรก็ได้ 4.ยอมรับความเสียหายต่อการกระทำผิดกฎหมาย ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบ

ประมาณ ที่รัฐบาลไม่ถูกต้องส่งมา เท่ากับยอมรับรัฐบาลด้วย 5.ประธานสภาเข้าข่ายปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปล่อยให้ละเลยให้กระทำความผิด และ6.เมื่อประธานสภาไม่ยุติให้กรรม.ยุติปฏิบัติหน้าที่ จึงถือว่าประธานสภาต้องรับผิดชอบร่วมกับรัฐบาลและกรรม.ที่จะเกิดขึ้นด้วย

“ขอให้ประธานทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ส่งร่างกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ถ้าไม่ยอมส่งกลับ และมีการพิจารณาต่อ เราจะไม่ร่วมพิจารณาด้วย” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวพร้อมนั่งลงสักครู่ก่อนเดินออกจากห้องประชุม

‘อนุทิน’ ไล่มาทางไหนไปทางนั้น

น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอย่างขึง รัฐบาลหลังรัฐประหารมีตัวเลขการก่อหนี้เพื่อชดเชยงบประมาณสูงชันเรื่อยๆ โดยปี 2563 วางแผนกู้สูงถึง 4.69 แสนล้านบาท และขังก่อนนี้เพื่อชดเชยงบประมาณสูงที่สุด มีการใช้งบอย่างมหาศาล แต่คนจนกลับเพิ่มขึ้น มีการลงทะเบียนคนจนสูงถึง 14.5 ล้านคน ขณะที่เศรษฐกิจ 5 ตระกูลมีความมั่งคั่ง มีสินทรัพย์มากถึง 1 ล้านล้านบาท ร่ำรวยเพราะทำมาหากินกับรัฐบาล เป็นการใช้งบที่ไม่เท่าเทียม พล.อ.ประยุทธ์ทำให้เราได้แชมป์ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน

วันนี้รัฐบาลกำลังใช้เงินผิดประเภท เอาเงินที่มีไปติดอาวุธให้กองทัพ ไม่สามารถ

สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน การกระตุ้น โดยใช้บัตรต่างๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลว ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ การแจกเงินในลักษณะนี้เรียกว่า “เฮลิคอปเตอร์มันนี่” มีตั้งแล้วเอาไปแจก เมื่อหมดแล้วก็หมดไป ซึ่งทั่วโลกบอกว่าเป็นนโยบายสิ้นคิด ถ้าสุมาตราการชิม ซ้อป ไข่ ก็ไม่ได้ผล เพราะรัฐอยากให้มีการใช้จ่ายหลายครั้ง แต่ปรากฏว่าคนใช้ครั้งเดียวจบ การจัดสรรเงินงบประมาณนี้สิ้นหวัง มาทางไหนก็ควรกลับไปทางนั้น ไปจัดสรรใหม่ให้สอดคล้องกับ

□ อ่านต่อหน้า 11

● ตู้ได้ □ ต่อจากหน้า 10

เศรษฐกิจ จะลดการใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ถ้าคิด ไปจากนี้ของศาลา จองมูไว้ได้เลย

ส.ส.รัฐฯ ชิมซ้อปไข่ ดีเยี่ยม

ต่อมาเวลา 14.30 น. ส.ส.รัฐบาลได้อภิปรายสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ โดยยืนยันว่านโยบายชิม ซ้อป ไข่ ไม่ใช่นโยบายสิ้นคิด แต่เป็นนโยบายสมคิด และเห็นว่ารัฐบาลจัดงบได้ดีเยี่ยม และจะยกมือสนับสนุนร่างพ.ร.บ.นี้

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า เราไม่สามารถรับร่างพ.ร.บ.นี้ได้เนื่องจาก 1.ไม่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในฐานะราก 2.รัฐราชการรวมศูนย์ กระจายอำนาจลดหย่อน 3.ใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพ 4.ไม่สร้างการแข่งขันระยะยาว 5.ใช้งบไม่โปร่งใส ท้ออะไรข้ามหัวสภา

6.พรรคราชการเข้มแข็ง พรรคการเมืองอ่อนแอ 7.สวัสดิการประชาชนกะพร่องกะแพร่งแหงกกลาง และ8.ร่างพ.ร.บ.งบฯ ฉบับนี้ไม่ผ่านสภา อย่างมาไทยฝ่ายค้านว่าทำประเทศเสียหาย เพราะต้นเหตุความเดือดร้อนในชีวิตถูกจ้างราชการ คือ หลักเกณฑ์ที่ออกโดยผอ.สำนักงบประมาณ

ขพน.หนุนสวัสดิการประชารัฐ

ส่วนนายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชาชนไทย (พลท.) อภิปรายถึงการตั้งงบกลางและงบกระทรวงกลาโหมว่าเข้าใจว่างบกลางมีไว้เพื่อความจำเป็นที่ต้องใช้กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน แต่ถามว่าจำเป็นต้องใช้ถึง 5 แสนล้านบาทหรือไม่ หากรัฐบาลตัดงบส่วนนี้ 1.5 แสนล้านบาท ไปช่วยธุรกิจรากหญ้า จะสร้างการลงทุน สร้างอาชีพทั่วถึงทุกชุมชนในลักษณะงบกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งประเทศไทยมี 75,000 หมู่บ้าน จัดสรร

หมู่บ้านละ 3 ล้านบาท จะใช้งบ 2 แสนล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างงานเป็นล้านคน และเงินลงไปสู่ชุมชน แต่ด้วยจัดงบแบบนี้ ประเทศจะไม่มั่นคง แต่นายพลจะมั่งคั่ง

นายเสมอถน เทียงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชพน.) อภิปรายเน้นย้ำให้รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาโครงการสวัสดิการประชารัฐให้ดีขึ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินให้คนละ 500 บาท จำนวน 14 ล้านใบ เป็นเงินต่อเดือน 7 พันล้านบาท เงินจำนวนนี้ถ้าเข้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เงินจะหมุนแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าไปส่งเสริมการลงทุนให้กับเกษตรกรในด้านเครื่องมือการทำเกษตร เชื่อว่าจาก 7 พันล้านบาทจะกลายเป็นสองหมื่นล้านบาททันที

“เราไม่อานาอยู่ในมือ ขอให้รับฟังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเรื่องต่างๆ ให้ดีขึ้น เพราะถ้าดีขึ้นแล้วผมและพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลอยู่ยาวๆ พวกผมก็ชอบพวกผม ไม่มีใครชอบการเลือกตั้ง แต่ถ้าเกิดเราทำให้ประชาชนพอใจได้และจบผลงานของเรา การเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเบาลง ไปดูประวัติศาสตร์ได้” นายเสมอถนกล่าว

ปชป.ตั้งฉายา ‘งบโปลิโอ’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายในช่วงบ่ายถึงเย็นไม่เกิดคึกเท่าที่ควร ฝ่ายค้านและรัฐบาลสลับกันอภิปราย โดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลยังคงสนับสนุน อาทิ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายสนับสนุนพร้อมเสนอให้สร้างรถไฟรางคู่ไปถึงสถานีรถไฟทุ่งสง สร้างถนนมอเตอร์เวย์สู่ภาคใต้ สร้างถนนโลดลโรด คู่ขนานกับทางรถไฟ จึงอยากบอกกับรัฐบาลว่า กรุงเทพฯไม่ใช่ประเทศไทย และประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพฯ ถ้ารัฐบาลจัดงบกระจุกตัวเฉพาะในเมืองหลวงแบบนี้ จะตั้งฉายาขงปีนี้ว่า งบโปลิโอ หัวโตะ ขาลีบ ขอเสนอให้นำไปปรับปรุงแก้ไขในการพิจารณาวันที่ 2 ถ้าทำในปีงบประมาณนี้ไม่ได้ ขอให้จัดงบประมาณในปีหน้า ส่วนส.ส.ฝ่ายค้านยังคงอภิปรายโจมตีการจัดงบไม่สมดุลและไม่มีความชัดเจนปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ต่อมาเวลา 18.00 น. นายวิรัช รัตนเศรษฐี ประธานวิปรัฐบาล แถลงภาพรวมการอภิปรายในวันแรกว่า บรรยากาศอยู่ในกรอบและราบรื่น โดยพล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสนใจและคอยซักข้อมูล เพื่อตอบข้อซักถามของส.ส.อยู่ตลอด ส่วนเรื่องใดที่เป็นรายละเอียด จะมอบให้ไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.)

วิสามัญฯ ภายหลังรับหลักการในวาระแรก หากการอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่น คาดว่าจะจบภายในไม่เกินเวลา 20.00 น.ของวันที่ 19 ต.ค. ซึ่งตนไม่กล้าประเมินหรือให้คะแนนฝ่ายค้าน แต่หากอภิปรายอยู่ในกรอบเวลา ทุกอย่างจะลงตัว ส่วนเสียงของสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเวลานี้ยังอยู่ครบ พร้อมโหวตตลอดเวลา ไม่มีปัญหา

‘อุตตม’ ชู 4 หลักมาตรการปลุกศก.

เวลา 18.30 น. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง อภิปรายชี้แจงว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 142 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้อย่างครอบคลุม และรอบคอบ ส่วนการเร่งการใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น มีการหารือกันอย่างรอบคอบ ไม่ใช่การแจกเงินอย่างไร้เป้าหมาย โดยหลัก 4 ข้อของรัฐบาลในการออกมาตรการชุดเศรษฐกิจคือ 1.ต้องแก้โครงสร้าง 2.รวดเร็วทันการ 3.เป็นมาตรการชั่วคราว และ 4.ดำเนินการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคองในสถานการณ์เช่นนี้

นายอุตตมกล่าวว่า ส่วนมาตรการชิมซ้อปไข่ หนึ่งในชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย คาดหวังผลบวกที่เกิดขึ้นจะเป็น 2 หรือ 3 เท่าจากการปล่อยเม็ดเงินเข้าไปในโครงการ วันนี้มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน มาตรการชิมซ้อปไข่ 10 ล้านคนแต่ยังไม่เพียงพอในการดูแลเศรษฐกิจ เราจะต้องช่วยกันให้เกิดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย ในสถานการณ์ที่มีความท้าทายขณะนี้ สายตาต่างประเทศยังเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอในด้านการเงินการคลังที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนรัฐบาลในอนาคตมีเป้าหมายจะจัดทำแบบสมดุล และเรื่องการลงทุนรอไม่ได้ ต้องเริ่มทำวันนี้

ปช.ลับบง 3 จว.ชายแดน

นายกมลศักดิ์ ลีวาณะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ (ปช.) อภิปรายว่า บางคนอาจกล่าวหาว่าตนและพรรคของตนมีความคิดแบ่งแยกดินแดน ซึ่งไม่เป็นความจริง เราต้องการเห็นความสงบเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เมื่อพิจารณาแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ 10,865 ล้านบาท ลดจากปี 2562 ที่ตั้งไว้ 11,000 ล้านบาท ห่วงว่าการแก้ปัญหาจะตอบ

สนองเหมือนที่พล.อ.ประยุทธ์ ได้แถลงไว้หรือไม่ เนื่องจากงบกระจายให้กับหน่วยงานกองทัพ และกระทรวงกลาโหมมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณอยู่ในกระทรวงทำให้งบแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้มี 2 ก้อน โดยเน้นงบด้านการทหารเป็นหลัก หมายความว่า การแก้ปัญหาจากนี้ การทหารจะนำการเมือง แต่ตนอยากเห็นการเอาความยุติธรรมมานำการเมืองการทหาร

‘บิกตุ’ ลั่นดับไฟใต้เป็นเอกภาพจีน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและรมว.กลาโหม ชี้แจงว่า การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นโดยไม่ใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียว แต่สร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสันติสุข และแก้ปัญหาหาเสพติด พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการขยายผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายรับผิดชอบ แม้ตัวเลขสูญเสียชีวิตจะลดลง แต่ยังไม่พอใจ เพราะไม่อยากให้เกิดการสูญเสียชีวิต ซึ่งการทำงานทุกวันนี้ก็ดำเนินการอยู่ เจ้าหน้าที่ไม่เคยใช้อาวุธก่อน นอกจากป้องกันตัวหรือป้องกันคนที่อ่อนแอ ดังนั้นการพูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์จำเป็นต้องระวัง เพื่อไม่ให้กลายเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ

“ที่มันพูดว่ามีการแสวงประโยชน์จากภาคใต้ ผมไม่เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใคร โดยเด็ดขาด ชีวิตใคร ใครก็รัก ผมรับผิดชอบเขา รับผิดชอบทหาร รับผิดชอบเมียและลูกเขา ถ้าไม่มีทหารเกณฑ์ แล้วใครจะไปรบ มาฝึกมาใช้เวลาใช้ชีวิตแบบทหารเพื่อให้เขามีกำลังใจในการรบแม้จะรู้ว่าข้างหน้าตาย แต่เขาก็ไป เพราะเขาเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาว่าจะไม่ทิ้งเขา ครอบครัวจะได้รับการดูแลภายหลัง นี่คือหลักการของการเป็นผู้นำ ขามปกติคือดูแลเขา มีบ้านให้อยู่และอื่นๆให้เขาเพื่อจะเรียกเขามาใช้งาน 24 ชั่วโมง นั่นคือทหาร” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เด็กพท.ปูดอภิมหาโคตรโกง

เวลา 20.30 น. นายสรันย์วุฒิ ศรีนัยกุล ศ.ศ.อุดรดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวตั้งแต่ปี 2563 ขาดดุลรวม 2.7 ล้านล้านบาท งบที่ชี้ที่ไม่ได้ทำตามที่เขาเสียหลอกหลวง เอาไปซื้ออาวุธ แดมยังจัดงบกลาง 5.18 แสนล้านบาทเช็คเปล่า ขอให้อา

งบกลางมากกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่า เพราะปีหน้าเผาจริงแล้ว จะลดงบรอเวจกันแล้ว

วันนี้อยากจะแฉว่าจะมีอภิมหาโคตรโกงเกิดขึ้นในไทย อ้างโครงการอื้อฉาว ยุทธศาสตร์ 4.0 ผลที่เกิดขึ้นคือมีเจ้าสัวไม่กี่คน รวมหัวกันว่าจะทำโครงการอะไรที่ฝั่งตะวันออก ไปหุ้นกันซื้อที่แล้วใช้อำนาจ มาตรา 44 เปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วง มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า โครงการนี้ทั้งยกวันภายในได้นิติบุคคลถึง 13 ปี ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ สนับสนุนงบการวิจัย ให้สิทธิเช่าที่ราชพัสดุ 99 ปี โดยให้คณะกรรมการอื้อฉาวไม่กี่คนมีอำนาจเต็มๆ จัดการ แต่คนไทยได้อะไร นอกจากนี้ยังทำลายสิ่งแวดล้อม รัฐบาลลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเกือบ 10 ล้านล้านบาท สุดท้ายเจ้าสัวได้สัมปทาน ได้พัฒนาพื้นที่สองข้างทางมักกะสันมูลค่าเป็นล้านล้านบาท และยังได้บีโอไอสิทธิพิเศษทางภาษีทุกอย่าง โดยที่คนไทยไม่ได้อะไรเลย

ส่วนปัญหาการรักษาพยาบาลขาดทุนสะสม ขาดบุคลากร สมองไหล คิดหนัก บักโกรกคิดลบเป็นหนี้เกือบ 2 หมื่นล้านบาท พอไปพูดถึงโครงการ 30 บาทที่อยู่นั้นก็พูดสวยหรู แต่ก่อนหน้านั้นก็ค่าโครงการนี้ยับ

นายกฯได้ไปยูเอ็นไม่ได้พูด30บ.

เวลา 21.35 น. พล.อ.ประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงว่า ตอนที่ยื่นไปพูดที่ยูเอ็นไม่ได้พูดคำว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่พูดถึงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งรัฐบาลนี้ทำต่อมาจากครั้งที่แล้ว และคนที่ทำลายเสียหายให้กับ โรงพยาบาลต่างๆ นั้นเป็นรัฐบาลใครก็ไม่ทราบเหมือนกัน ตนเข้ามาพบที่ทุกโรงพยาบาลเงินสะสมขาดทั้งหมด กว่าจะเป็นการประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้มีอีกหลายมาตรการที่มาด้วยกัน เช่น โรงพยาบาลสุขภาพประกันตำบล ซึ่งคนทำมาตั้งแต่ปี 2560 มีการพัฒนาโรงพยาบาลประจำตำบล กว่า 7,000 โรงพยาบาลจากที่ไม่เคยดูแลกันมาเลย

ส่วนเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ท่านบอกว่าอยากให้ค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท อยากถามว่าอสม.มีจำนวนกี่ล้านคนลองคูณตัวเลขมาแล้วกัน ตรงนี้ไม่ว่ากัน ตนก็อยากทยอยให้ไปเรื่อยๆ แต่วันนี้ต้องมีการพัฒนาอสม.ที่สามารถดูแลผู้ป่วยคิดเตียงได้ เป็นหมอประจำบ้านได้ ต้องมีการพัฒนาต่อไป แต่อย่าเอาเรื่องนี้มาพูดหาเสียงตรงนี้ รัฐบาลนี้จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปให้มีความยั่งยืน อย่างที่ท่านบอกจาก 30 บาท ตนก็พัฒนา

มาเป็นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชน ที่เขายอมรับว่าไม่เคยคิดแบบนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลนี้คิดเป็นไม่ใช่ฟรีอย่างเดียว

‘บิกตุ’ แจงเงินสะสมอปท.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อภิปรายชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงกรณีกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งให้นำเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มูลค่า 6 แสนล้านบาท มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่าตามข้อเท็จจริงของอปท.กว่าเจ็ดพันแห่งทั่วประเทศ รวมถึงอยู่สามแสนล้านบาทเท่านั้น แม้ชื่อจะเป็นเงินสะสม แต่ไม่ใช่เงินสะสมเป็นงบประมาณที่อปท.ใช้ไม่ได้ และใช้ไม่ทัน จึงทำให้มีเงินเหลืออยู่แต่ละที่ไม่เท่ากัน

อบต.บางแห่งคงเหลือหลักพันบาทก็มี อบจ.ใหญ่ๆมีหลักร้อยล้านถึงพันล้านบาทก็มี ซึ่งเงินจำนวนนี้นำมาใช้ได้ตามอำนาจหน้าที่ของอปท. แต่ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งมีกฎระเบียบอยู่เยอะ แต่ที่ผ่านมามีบางแห่งที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เช่นกัน ไม่ใช่ใช้ได้ทั้งหมด เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อนำไปใช้แล้ว มีการทุจริตหรือไม่ ตนยอมรับว่ามี แต่ตนไม่เคยปล่อยอปท.ที่มีการทุจริต ไม่ว่าจะทำผิดจากเรื่องใดก็แล้วแต่จะต้องมีการลงโทษ ยืนยันว่ามหาดไทยติดตามเรื่องการใช้ขบนี้